



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ถูกทุกข้อ</p>	<p>การจ้างลูกจ้าง-พกส.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ. กล่าวว่า วันที่ 18 พ.ค.จะมีการประชุมสป.สธ.สัญจรที่ จ.บุรีรัมย์ ได้เชิญ นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามปัญหาในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพกส. เบื้องต้นพบว่า กลุ่มที่ได้ค่าจ้างน้อยเป็นการจ้างรายวัน ไม่รวมเสาร์อาทิตย์ ซึ่งจะได้เพียง 21 วัน ประมาณ 6,300 บาทต่อเดือน ส่วนพกส.บางกรณีเป็นการจ้างตามวุฒิการศึกษา บางคนมีการปรับวุฒิแต่ยังทำงานเดิม จึงยากที่จะได้ปรับเงินเดือน ส่วนการจ้างต่ำกว่ากำหนดต้องติดตามข้อมูลอีกครั้ง สำหรับการจ้างเหมาเป็นการจ้างเฉพาะงาน เช่น จ้างเก็บข้อมูลการทำวิจัย ก็จะต้องตรวจสอบด้วยทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้ การจ้างต้องผ่านนพ.สสจ.ให้พิจารณาอีกรอบ และจะให้จ้างแค่ 80 เปอร์เซ็นต์ของกรอบแต่ละรพ. หากพบว่างานมากจริงจึงจะให้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่หากยังไม่พอ จะพิจารณาเป็นรายรพ.ว่าจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร</p> <p>-ด้านนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีทุกกระทรวงรวมประมาณ 4-5 แสนคน กลุ่มนี้ได้ค่าจ้างตามกฎหมาย แต่ไม่มีสิทธิสวัสดิการ และไม่เข้าเกณฑ์ร่างพ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ ซึ่งให้สิทธิการขาดรายได้ หรือได้รับเงินช่วยเหลือหากประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการทำงาน เครือข่ายฯ เตรียมหารือร่วมกันเสนอนายกรัฐมนตรียกเป็นนโยบายต่อไป</p> <p>-กล่าวถึงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ที่เป็นนโยบายที่ดีต้องดูรายรับกับรายจ่ายว่าสมดุลกันหรือไม่ จากที่มีมีอบบุดลากรด้านสาธารณสุขชุมนุมประท้วงที่สธ. ทำให้ทราบว่ารายได้ของลูกจ้างในรพ. เช่น พนักงานเปล พนักงานขับรถ ผู้ช่วยพยาบาล น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ หรือรายได้ของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นเพราะรายจ่ายค่าแรงของพนักงานไปรวมกับงบประมาณ 30 บาท ถ้าไม่แก้ไขจะมีปัญหาในระยะยาว</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. นำกำลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อย.เดินทางไปตรวจสอบบริษัท ฮานิว โคเรีย จำกัด เลขที่ 1693-4 ซอยอรุณอมรินทร์ 53 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. หลังสืบทราบว่ามีการผลิตสินค้าให้กับเมจิก สกิน และตรีชฎา พบภายในร้านมีสารเคมี สารตั้งต้นจำนวนมาก เครื่องผลิตครีมขนาดใหญ่ และยังมีห้องแล็บที่ใช้ผลิตสารเคมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ไม่พบตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นแหล่งเก็บสินค้า</p> <p>พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งที่มีการกล่าวอ้างว่า มีเชื้อโผล่และเห็ดจากญี่ปุ่นผสมนั้นไม่เป็นความจริง และผลิตภัณฑ์ตรีชฎาที่อ้างว่าผลิตที่ จ.นครราชสีมา ก็ไม่เป็นความจริง เอกสารที่ได้ภายในบริษัทชี้ให้เห็นว่าบริษัท ฮานิว โคเรีย รับผลิตสินค้าให้บริษัท เมจิก สกิน จริง ตำรวจเชิญผู้บริหารบริษัทไปสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นในข้อหาโฆษณาเกินจริงที่กองปราบปราม</p> <p>ด้านเจ้าของบริษัทยืนยันส่วนผสม รวมถึงสารต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมาย มีการแจ้งจดทะเบียนเมื่อปี 2556 ก่อนหน้านั้นมีเจ้าหน้าที่ อย.มาตรวจก็ไม่พบสารต้องห้าม บริษัท เมจิก สกิน ได้ติดต่อขอซื้อเนื้อครีมทาผิวที่โรงงานไปทดลองจำหน่ายแล้วได้ผลดี จึงทำหนังสือสัญญาว่าจ้างเป็นสถานที่ผลิตสินค้าให้ตรีชฎา แต่ตรวจสอบเลขอย.แล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่ได้ผลิตสินค้าให้ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเครือข่ายบริษัท เมจิก สกิน และโรงงานเปิดมาก่อนจะมีแบรนด์ดังกล่าว</p> <p>-ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ฮานิว โคเรีย ผลิตสินค้าให้กับตรีชฎา คือเซรั่มและครีมทาผิวแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายการปลอมแปลงสินค้า ส่วนกรณีที่ชาวบ้านบริเวณนี้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงงาน อาทิ เรื่องกลิ่นรบกวน สามารถร้องเรียนมาได้ อย.พร้อมจะเข้าตรวจสอบและยกเลิกโรงงานต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.หนองคาย นายราเชนทร์ พิเชษฐ์พันธ์ุ เกสัชกรเชี่ยวชาญ และรองนพ.สสจ.หนองคาย นำกำลังตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ ภายในเขต</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p>	<p>เทศบาลเมืองหนองคาย รวม 8 ร้าน เครื่องสำอาง 2,095 รายการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 197 รายการ พบมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสบู่อัตโนมัติในเครื่องบริษัทเมจิกสกิน 1 รายการ 72 ชิ้น ได้ตรวจยึดเพื่อส่งให้ ออย. ตรวจสอบเพื่อทำลายและเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>-เสนอว่า นายอินดีที่ ออย.และ กสทช. เอาจริงเอาจังใน การคุ้มครองสุขภาพและชีวิตของประชาชนที่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางต่าง ๆ ที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินความเป็นจริง ทางสถานีโทรทัศน์ช่องหลัก สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุกระจายเสียง และเว็บไซต์ต่าง ๆ เกิดข้อกังขาว่า เพราะเหตุใด กสทช. และ ออย. ถึงเพิ่งตื่น ฟิตจัด ทำงานขยันขันแข็งในช่วงเวลานี้ ทั้งที่ควรดำเนินการติดตามตรวจสอบมาตั้งนานแล้ว คาดหวังว่า จากนี้ไปจะยืนระยะยาว เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบ เผื่อระวังตลอดไป มิใช่ทำแบบไฟไหม้ฟาง พอมีข่าวใหญ่ข่าวดังค่อยโชว์ผลงาน ส่วนสาเหตุที่ ออย.ได้ตรวจสอบทั่วประเทศไม่ทันการก็มักอ้างเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ แต่หาก ออย.และกสทช. สร้างแนวร่วมจับมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคมร่วมเป็นเครือข่ายทำงานตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาขาด คน ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพิ่มบทลงโทษทั้งโทษปรับและจำคุกให้เหมาะสมกับความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ เกรงกลัว ไม่กล้ากระทำความผิด หลอกลวงทำร้ายประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติ พุทธนพ ประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งชาวชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมประมาณ 70 คน เดินทางมาพบ นางรุ่งทิพา พานิชสุโข รอง นพ.สสจ.ชลบุรี เพื่อยื่นหนังสือผ่านไปถึงรพ.สต. กรณีที่มอแสงแจกยาให้กับผู้ป่วยมะเร็งแล้วมีอาการดีขึ้น อยากให้ สธ.สนับสนุนแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกให้ได้รับ ออย. เพื่อจะได้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย</p> <p>จากนั้นได้ขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อไปให้กำลังใจมอแสงที่ จ.ปราจีนบุรี และกล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้ต้องการให้กำลังใจมอแสง เนื่องจากการขอจด ออย.เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้รับการยอมรับ อาจส่งผลให้มอแสงหมดกำลังใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง จึงอยากให้รพ. สต.ช่วยพิจารณาต่อไปด้วย ยืนยันว่าหลังจากได้รับยา มอแสงแล้วทุกคนอาการดีขึ้น ค่าเลือดการป่วยด้วยโรคมะเร็งลดลง ความเจ็บป่วยจากโรคทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัด</p> <p>ด้านนายแสงชัย ได้กล่าวขอบคุณ และว่า กว่า 10 ปี ได้สู้มาโดยตลอด จะพยายามสู้ต่อไปให้ได้ ขณะที่ นายถนอม ชยานุวัฒน์ อายุ 36 ปี ผู้ป่วยมะเร็ง ระบุว่า กินยาหมอแสงคู่กับยาแผนปัจจุบัน ทำให้มะเร็งมีขนาดเล็กลง คิดว่ายาหมอแสงมีส่วนในการบำบัดให้อาการมะเร็งดีขึ้น</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า ตนเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน เข้มงวดการกินอาหาร ควบคุมกับการกินยาหมอแสง และมีอาการดีขึ้น ซึ่งประชาชนจำนวนมากที่ไปรับยาหมอแสงเกือบทั้งหมดเป็นอาการขั้นสุดท้าย หมอแสงจึงเสมือนที่พึ่งสุดท้าย สิ่งที่น่าคิดคือ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด และอันตรายที่สุดคือการบำบัดรักษาด้วยยาเข้าที่ล้วนไม่รับประกันการรักษา</p> <p>ขอเสนอความเห็นของ นพ.ระวี มาตชนมดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ อดีตนายกสมาคมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสุราษฎร์ธานี ที่กล่าวถึงการวิจัยของสธ.ว่ายาหมอแสงไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้นั้น เป็นการแถลงในมุมมองเดียว ก่อให้เกิดผลเสียและเป็นการดิศเครดิหมอแสง เพราะหลักการแพทย์แผนไทย คนที่ป่วยหรือเป็นมะเร็งเกิดจากร่างกายขาดสมดุล การใช้ยาสมุนไพรมอแสงจะไปปรับความสมดุลของร่างกาย ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันและจะไปทำลายเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีที่สุด คือ การรักษาแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และแพทย์ปัจจุบัน ฉะนั้น ควรรวบรวมผลการรักษาของประชาชนที่ไปรับยาหมอแสงมา ทำการศึกษาให้ชัดเจนและแถลงให้ประชาชนทราบ ถ้าผลการรักษาไม่ดีจริง ในที่สุดประชาชนก็จะหยุดไปเอง แต่ถ้าพบว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง สธ.น่าจะประสานกับหมอแสงเพื่อนำยานี้แจกให้กับประชาชนผ่านแผนกแพทย์แผนไทยของรพ. เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยจะได้ทำการรักษาแบบองค์รวม และควรสนับสนุนให้หมอแสงผลิตยาอย่างเป็นทางการและออกจำหน่ายทั่วโลก เพื่อทำรายได้ให้แก่ประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ยาสมุนไพรมอแสง</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ</p>	<p>โฆษณายาสีฟันเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา พร้อม พ.ต.อ.ประทีป เจริญศิลป์ ผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคต่อต้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง “กาละแมร์- พัชรศรี เบญจมาศ” และ “บูม- สุภาพร วงษ์ ถ้วยทอง” 2 พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 ร่วมแถลงข่าวกรณีผู้ประกอบการขายยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งบรรจุใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลอดสีเหลืองทอง กล้องสีน้ำตาล โฆษณาไอ้จ๋อสรรพคุณเป็นเท็จ พร้อมแอบอ้างใช้ชื่อและภาพของพิธีกรทั้ง 2 คน และยังแอบอ้างผู้อื่นอีกมาโฆษณาผ่านเว็บไซต์จนมีผู้หลงเชื่อ</p> <p>- ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาลกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ โฆษณาว่าช่วยจัดคราบเหลืองภายใน 1 สัปดาห์ ลดปัญหาฟันผุและช่วยให้หินปูนหลุดออกภายใน 1 เดือน ถ้าใช้ต่อเนื่องจะทำให้ฟันขาวขึ้น ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน ในทางกลับกันอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในช่องปากได้ เพราะไม่รู้ว่ามีสารอันตรายอะไรอยู่ในนั้นหรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปส่งตรวจวิเคราะห์ได้</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้เว็บไซต์ที่อวดอ้างได้ปิดไปแล้ว และเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากมีชื่อ-นามสกุล ที่อ้างว่าเป็นทันตแพทย์ด้วย ปรากฏว่า ในระบบของทันตแพทยสภาไม่มีบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบสืบว่าเป็นแค่ประชาชนทั่วไป ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ หากไม่มีส่วนรู้เห็นก็ไม่มีความผิดใดๆ เพราะถือว่าถูกแอบอ้างเช่นกัน</p> <p>- ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ยังมีน้ำยาบ้วนปากอ้างช่วยกำจัดหินปูน ซึ่งการจะเอาหินปูนออกต้องอาศัยการขูดออกเท่านั้น น้ำยาบ้วนปากสามารถทำได้เพียงลดแบคทีเรีย เชื้อโรคในช่องปากเท่านั้น ส่วนเรื่องฟันขาวนั้น ยาสีฟันทำได้เพียงการขัดคราบสกปรก คราบอาหาร กาแฟที่อยู่บนผิวฟันเท่านั้น พอคราบเหล่านี้หลุดออกก็จะดูสะอาดเห็นเป็นสีเนื้อฟันปกติ การจะทำให้ฟันขาวมากๆ จะต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิกเท่านั้น สารที่ทำให้ฟันขาวมีอยู่ในยาสีฟันหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามี แต่เนื่องจากสารนี้เป็นอันตรายต้องใส่ไปในยาสีฟันในปริมาณที่น้อย และเมื่อมีปริมาณที่น้อยก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำให้ฟันขาวตามที่อวดอ้างได้</p> <p>ยาสีฟันจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เพราะมีสารฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วย การผลิตและจำหน่ายจะต้องขออนุญาต อย. ก่อนจะโฆษณาต้องขออนุญาต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของ สคบ. หรือ อย. ต่างอยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกัน คือต้องไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หากใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ยาสีฟันยี่ห้อนี้เป็นทำให้ข้อมูลเป็นเท็จผิดกฎหมายแน่นอน จะต้องตรวจสอบเว็บไซต์และเอาผิดต่อไป</p> <p>- ด้านกมลละเมร์-พัชรศรี กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาขายสีฟันดังกล่าว ที่ผ่านมามีติดต่อไปยังคนที่โฆษณาเพื่อขอให้ยุติการ กระทำแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ว่าจะช่องทางไหน ขนาดล่อซื้อยังติดต่อไม่ได้</p> <p>- ด้านบุญ-สุภาพร กล่าวว่า เรื่องนี้ทางช่อง 3 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ฟันแท้มีแค่ชุดเดียวขอให้ซื้อยาสีฟันที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโทษกรณีการโฆษณาในส่วนของ อย. จะมีโทษตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 กรณีโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง จำคุก 1 ปี ปรับ 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
สยามรัฐ	<p>การปฏิรูปประเทศ</p> <p>- เสนอข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ จัดโดย สช. สถาบันพระปกเกล้า และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า เวทีครั้งนี้ภาคประชาชน ถือว่า มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างมากเพื่อนำเป้าหมายไปสู่ทิศทางที่ชัดเจน สช. จึงมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม เชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยจะเริ่มต้นทั้งหมด 120 เวทีผ่าน 82 พื้นที่ทั่วประเทศ และการขับเคลื่อนเชิงประเด็นผ่าน 32 ภาคีเครือข่าย โดยจะเริ่มขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 3 ปี เน้นการนำ 3 ส่วน เข้ามากำกับคือ วิชาการ เทคนิค และ KPI หรือตัวชี้วัด</p>
เฟซบุ๊ก "Paisal Puechmongkol"	<p>ยาแผนโบราณใช้กัญชาเป็นส่วนผสม</p> <p>- เสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีพื้นที่รับยาแผนโบราณที่สำคัญ 2 ขนาน ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสม คือ 1. ยาสุนทรนิทรา ช่วยให้นอนหลับลึกหลับสบาย และจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่นอนไม่หลับ และ 2. ยาสว่างอารมณ์ เป็นยาที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือสตรีที่เลือดลมไม่ปกติ ไม่วิ่งเวียนศีรษะ ไม่มีนงง และมีความผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้มีอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน แต่ตำรับยานี้ต้องยกเลิกเพราะกัญชาผิดกฎหมาย ทำให้ต้องใช้เคมีที่กินแล้วก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงทั้งความดัน โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ ขอเสนอให้กรมการแพทย์แผนไทยเร่งดำเนินการพื้นตำรับยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>M2F คอลัมน์ AROUND BANGKOK สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT</p>	<p>ดังก้าว หากจำเป็นเร่งด่วนอาจจะร้องขอให้ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 เพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทย</p> <p>โรคความดันโลหิตสูง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก ปีนี้ใช้คำขวัญเพื่อการรณรงค์ว่า “Know Your Numbers” หรือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” ทั้งนี้ โรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 อ 2 ส. ได้แก่ อ.-อาหาร อ.-ออกกำลังกาย อ.-อารมณ์ ส.-ไม่สูบบุหรี่ และ ส.-ลดการดื่มสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มมีน้ำตาล ที่สำคัญควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ โดยปีนี้ สส.จะเน้นการเข้าถึงการตรวจวัดความดันโลหิตให้มากขึ้น โดยร่วมกับ ธ.กรุงไทย นำเครื่องวัดความดันอัตโนมัติไปติดตั้งไว้บริการประชาชนที่มารอรับบริการที่ธนาคาร 200 แห่ง ในกทม.และปริมณฑล</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>อาเซียนवादไทย</p> <p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือพิจารณากำหนดค่านิยมและขอบเขตอาเซียนवादไทย รองรับการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดงานที่คนต่างด้าวห้ามทำในราชอาณาจักรไทย ของกรมการจัดหางาน ก.แรงงาน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จากนั้นจะแจ้งเวียนค่านิยมขอบเขตอาเซียนवादไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเสนอความเห็นจัดทำเป็นข้อสรุปเสนอไปยังกรมการจัดหางาน พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>เยี่ยมผู้สูงอายุถูกแกล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงกรณีคลิปผู้ช่วยพยาบาลหญิงในสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านใจเกื้อ เล่นและพูดกับผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสม ว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปควบคุมดูแล เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุ และมาตรฐานหลักสูตรในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกรมฯ กำลังเร่งดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>8 ทนทางเป็นผู้สูงอายุมีความสุข</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่าง อารมณ์และความรู้สึกจะประปรายเป็นพิเศษ ส่งผลให้สุขภาพจิตและร่างกายย่ำแย่ มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรืออ่อนแรง เป็นต้น</p> <p>นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ แนะนำวิธีปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 1.ควรโอนอ่อนผ่อนตามความเห็นลูกหลานและคิดเรื่องต่างๆ ด้วยความยืดหยุ่น 2.ทำใจว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา 3.มองชีวิตตนเองให้ทางที่ดี 4.เมื่อมีความกังวลต้องพูดคุยกับคนใกล้ชิด 5.พยายามหากิจกรรมและงานอดิเรกที่เพลิดเพลินและมีคุณค่าทางจิตใจทำ 6.พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น 7.ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งพาใจ และ 8.หมั่นทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ</p>
<p>ไทยโพสต์ M2F คอลัมน์ ROUND UP ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ย่อยข่าว</p>	<p>อีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก แถลงว่า โรควีโบล่าที่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในแอฟริกากลาง ได้แพร่จากเขตชนบทเข้าไปยังตัวเมืองใหญ่แล้ว โดยพบเชื้อในเมืองเอ็มบันดากา ซึ่งมีประชากรร่วมล้านคน และอยู่ห่างราว 150 กิโลเมตรจากพื้นที่บิโคโร ซึ่งเกิดการระบาดในตอนเริ่มแรก โดยการระบาดรอบนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 23 คน</p>
<p>M2F คอลัมน์ IN BRIEF</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์เขตพีเนลลัส รัฐฟลอริดา เปิดเผยว่า ทอลเมตจ์ ดีเลีย วัย 35 ปี เสียชีวิตขณะกำลังใช้บุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากบุหรี่เกิดระเบิดจนทำให้ศีรษะเป็นแผลลึก และเกิดเพลิงไหม้เผาร่างกายกว่า 80% ตรวจสอบพบว่าผลิตโดยบริษัท Smok-E Mountain Mech Works ประเทศฟิลิปปินส์</p>
<p>หนังสือ สบ 0032.008/1599</p>	<p>ชี้แจงกรณี รพ.วังม่วงสัตว์ธรรม รับบริจาคยา</p> <p>-สสจ.สระบุรี ชี้แจงกรณีเพจแหม่มโพธิ์ดำ โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 ว่า รพ.วังม่วงสัตว์ธรรม จ.สระบุรี ขาดแคลนยาและขอรับบริจาคยาเบาหวาน ยาความดัน นั้น สาเหตุเกิดจากผู้มาร่วมงานทอดผ้าสามัคคี ณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ลงวันที่ 3 พ.ค.61	<p>รพ. ว่างมั่งๆ รายหนึ่งต้องการช่วยเหลือหารายได้ให้รพ. จึงแจ้งญาติซึ่งอยู่ต่างประเทศให้ช่วยระดมเงินบริจาคโดยประกาศผ่านสื่อโซเชียลวาร์พ. มีสถานะทางการเงินไม่ดี มีหนี้สินค่าเวชภัณฑ์จำนวนมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สถานการณ์ทางการเงินของ รพ. ว่างมั่งสัทธิธรรม มีความเสี่ยงต่อภาวะวิกฤตด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องในปี 2560 เข้าสู่วิกฤต ระดับ 7 ปี 2561 ไตรมาส 1-2 มีความเสี่ยงการเงินระดับ 4 และได้มีการปรับแผนการเงินให้เหมาะสมกับปัญหาสภาพ ในส่วนของปริมาณยาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอสำหรับให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังและโรคอื่นๆ</p> <p>ทั้งนี้ นพ.สสจ.สระบุรี ได้สั่งการให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยให้ รพ.บ้านหมอเป็นที่เลี้ยงให้คำปรึกษา และจัดทำ cost analysis, ปรับให้ จนท. 1 คน ทำงานหลายหน้าที่เพื่อลดรายจ่ายค่าเวร, ลดค่าใช้จ่ายด้านยา โดยการเยี่ยมบ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, ให้ผู้ป่วยมา รพ.เฉพาะรายที่มีภาวะแทรกซ้อน, มอบ สสจ.สระบุรี จัดทำปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ให้มีการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้ทั้ง รพ. โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงาน การให้บริการแพทย์แผนไทย</p>

